

QUỲNH PHỤ

Phấn đấu sớm hoàn thành và vượt mục tiêu sản xuất vụ đông

Vụ đông năm nay mặc dù thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài song với quyết tâm sớm hoàn thành và vượt mục tiêu 6.500ha sản xuất vụ đông, các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã và đang đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông.



Nông dân xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) vun đất để chống úng cho cây khoai tây mới trồng.

Quỳnh Nguyên là xã có truyền thống trồng cây màu vụ đông của huyện Quỳnh Phụ, trong đó khoai tây là cây chủ lực. Xác định vụ đông là vụ chính thứ ba trong năm nên ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa, xã khuyến cáo nông dân thực hiện đúng theo đề án sản xuất. Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Vụ đông năm nay toàn xã gieo trồng 196,3ha, trong đó trên 95ha khoai tây, 10ha ngô, 8ha bắp cải, 07ha, diện tích còn lại là rau màu các loại. Đợt mưa lớn dài ngày vừa qua làm ảnh hưởng đến tiến độ trồng cây vụ đông. Thực hiện đề án sản xuất vụ đông của xã, để bảo đảm việc gieo trồng đúng thời vụ, cùng với chuẩn bị giống cho bà con xã viên, HTX kêu gọi bà con xã viên tranh thủ làm đất với phương châm "đất khô đến đâu cuốn luống đến đó". Đến nay, cây vụ đông các loại của xã đã trồng được khoảng 75% so với kế hoạch. Những diện

tích chưa kịp gieo trồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, xã kêu gọi bà con xã viên khẩn trương làm đất xuống giống cho kịp thời vụ. Sau gieo trồng, HTX hướng dẫn việc chăm sóc, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Vụ đông năm nay gia đình ông Hoàng Đình Thuộc, thôn Phương Quả Nam, xã Quỳnh Nguyên trồng 1,2 mẫu khoai tây và bắp cải. Với quyết tâm giành thắng lợi như vụ đông năm trước, tranh thủ thời tiết thuận lợi gia đình ông tổ chức làm đất và xuống giống đồng loạt. Ông Thuộc chia sẻ: Vụ đông năm 2020, thu nhập từ cây màu vụ đông của gia đình sau khi trừ chi phí được 120 triệu đồng. Phát huy lợi thế từ cây màu vụ đông, năm nay, căn cứ lịch thời vụ xã hướng dẫn, khi trời nắng ráo gia đình tôi tiến hành làm đất và gieo trồng ngay. Khi cây bắt đầu sinh trưởng chúng tôi tập trung chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh. Khoai tây và bắp cải thường

mắc bệnh nấm và khô vằn, vì vậy, sau khi xuống giống, để cây sinh trưởng và phát triển tốt gia đình sẽ phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh và có biện pháp chăm sóc kịp thời để cây phát triển khỏe và chắc. Với người dân xã Quỳnh Hội, đợt mưa kéo dài làm nhiều diện tích cây màu bị ảnh hưởng, trong đó diện tích ớt bị héo do thối rễ chiếm phần lớn. Sau khi được UBND tỉnh hỗ trợ khoai tây trồng thay thế, xã đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm đất gieo trồng cho kịp thời vụ. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Theo số lượng phân bổ cây khoai tây xã được hỗ trợ 5ha. Tuy nhiên, do diện tích ớt bị chết nhiều nên nhu cầu của người dân rất lớn. Cùng với hỗ trợ của tỉnh, xã hỗ trợ bà con xã viên một phần trong việc mua giống khoai tây trồng thay thế; đồng thời tuyên truyền cho bà con làm đất sẵn, sau khi có khoai tây giống về đặt ngay vào diện tích đất đã chuẩn bị cho kịp thời vụ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng ứng phong trào trồng cây vụ đông ưa lạnh, để khắc phục thiệt hại do bão số 7, số 8 gây ra, thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ tập trung tuyên truyền các địa phương mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây vụ đông ưa lạnh, đặc biệt là khoai tây và một số loại rau màu ưa lạnh khác. Theo ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, các địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để làm đất gieo trồng các loại cây vụ đông. Đến ngày 3/11, toàn huyện đã gieo trồng được trên 5.500ha cây vụ đông, trong đó ngô 1.506ha; ớt 870ha; đậu đỗ, dưa bí 815ha; khoai lang 480ha, khoai tây 400ha và các loại cây rau màu khác. Ngoài ra, với 100ha khoai tây và 1.500ha các loại cây ưa lạnh do tỉnh hỗ trợ giống để khôi phục sản xuất cây vụ đông do ảnh hưởng của bão số 7, số 8, các địa phương trong huyện đã tổ chức cấp phát cho xã viên để tổ chức gieo trồng bảo đảm thời vụ và hiệu quả trong sản xuất; hướng dẫn xã viên chăm sóc bảo đảm cho cây vụ đông sinh trưởng, phát triển tốt. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của UBND tỉnh cùng sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và nỗ lực của các địa phương, huyện Quỳnh Phụ quyết tâm phấn đấu vụ đông năm nay sớm hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch để ra khoảng 300ha cây vụ đông các loại.

NGUYỄN CƯỜNG

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIỀN HẢI

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tiên Hải tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn, kỹ thuật mới để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nông dân xã Nam Thắng trước kia chủ yếu nuôi trồng thủy sản theo phương thức quảng canh. Từ năm 2015 trở lại đây, trên địa bàn xuất hiện các mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong nhà lưới giúp đời sống của nhiều nông dân nơi đây từng bước được cải thiện. Ông Vũ Văn Biền, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Từ vài mô hình nuôi tôm công nghệ cao ban đầu, Hội Nông dân xã hiện đã nhân rộng được hơn 10 mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong nhà lưới. Khó khăn nhất đối với những hộ đầu tư mô hình này là cần nguồn vốn lớn nhưng các hộ khó tiếp cận với tổ chức tín dụng để vay vốn. Vì vậy, Hội Nông dân xã đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên vay vốn, thành lập mô hình liên kết sản xuất giữa các hộ chăn nuôi với mục đích để hội viên hỗ trợ nhau về con giống, kỹ thuật chăn nuôi. Ngoài ra, Hội Nông dân xã chủ động phối hợp với Hội Nông dân huyện, liên kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bao tiêu sản phẩm, giúp hội viên, nông dân yên tâm sản xuất. Không chỉ ở Nam Thắng, nhiều nông dân

ở Tiên Hải đã đổi mới tư duy, đầu tư tiên tỷ vào mô hình phát triển kinh tế của mình mang lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động. Toàn huyện hiện có 9 tổ hợp tác, 1 HTX do hội nông dân quản lý và hoạt động hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho hội viên như mô hình nuôi vịt biển, gà ri lai tại xã Đông Xuyên, nuôi cá sù sao tại xã Nam Thịnh... Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Hải cho biết: Hội Nông dân huyện thường xuyên đi mời nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Huyện hội chỉ đạo hội nông các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên tích cực sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hội cơ sở thực hiện các nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện tổ chức 76 buổi kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, tổ chức 13 buổi trợ giúp pháp

lý cho 630 lượt người tham dự; phối hợp tổ chức đối thoại 4 cuộc giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nông dân. Các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 42 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân với trên 2.790 hội viên tham dự, trong đó tập huấn dạy nghề là 7 lớp cho 291 hội viên. Giúp hội viên về vốn, Hội Nông dân huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 166 tỷ đồng, cho 5.401 hộ vay, với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 400 tỷ đồng, cho 6.100 hộ vay; nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 3,5 tỷ đồng cho 124 hội viên vay phát triển kinh tế. Có vốn, có kiến thức, nhiều hội viên, nông dân đã đầu tư thêm vốn, sức lao động, tận dụng tiềm năng, lợi thế về đất đai phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo ở địa phương, đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn

kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết thêm: Thực tế, nông dân là đối tượng chịu nhiều rủi ro vì khó khăn trong tìm đầu ra cho nông sản; luân phiên thời vụ phải loay hoay với điệp khúc "được mùa mất giá, mất mùa được giá". Để góp phần hỗ trợ hội viên giải quyết vấn đề này, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất. Hội Nông dân huyện tiếp tục làm tốt hoạt động liên kết sản xuất với 4 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nông dân về vốn, giống, phân bón và bao tiêu sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản, gắn sản xuất với thị trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ hội nhập.

TIẾN DAT



Mô hình liên kết sản xuất cây cà tím của Hội Nông dân huyện Tiên Hải giúp hội viên có đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Doanh nghiệp tinh Thái Bình thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh" do UBND tỉnh phát động, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở xã Vũ Hội (Vũ Thư) nỗ lực vượt khó, duy trì hoạt động của làng nghề, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Trước kia, gia đình ông Mai Huy Hạnh, thôn Bình An, xã Vũ Hội thường sản xuất 1 tấn bún mỗi ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mấy tháng qua gia đình ông chỉ hoạt động 50 - 60% công suất, thu nhập của gia đình ông và 15 lao động đều giảm sâu. Ngay khi làn sóng dịch Covid-19 thứ tư tạm thời lắng xuống, gia đình ông nhanh chóng bắt tay khôi phục sản xuất. Ông Hạnh cho biết: Dịch bệnh bớt căng thẳng là điều kiện thuận lợi thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Ngoài các mối hàng truyền thống như các nhà hàng, quán ăn, chúng tôi động viên các bà, các chị đa dạng hóa kênh bán hàng, điểm bán hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Nhìn chung, hoạt động sản xuất đã được cơ bản khôi phục, hiện cơ sở đã đạt 80% sản lượng hàng hóa xuất ra thị trường so với thông thường. Chúng tôi mong các cấp chính quyền quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm

VŨ HỘI Giữ nhịp làng nghề

để các làng nghề hoạt động ổn định. Bà Mai Thị Tươi, thôn Bình An, người chuyên thực hiện khâu tiêu thụ sản phẩm bún truyền thống của làng nghề Vũ Hội tại các chợ trên địa bàn thành phố Thái Bình chia sẻ: Để ổn định sản xuất, kinh doanh và phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi tuân thủ chặt chẽ khuyến cáo "5K", nhất là việc đeo khẩu trang trong quá trình bán hàng. Chúng tôi cũng mong muốn sớm được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Công ty Cổ phần Xuân

Đức Phát là một trong những doanh nghiệp duy trì, phát triển nghề đúc nhôm truyền thống của xã Vũ Hội. Ông Ngô Văn Thao, Giám đốc Công ty cho biết: Gần 30 năm gắn bó với nghề, chưa khi nào tôi gặp khó khăn như hiện nay. Sản lượng tiêu thụ sụt giảm, vốn đầu tư lớn, nguyên liệu tăng giá... gây nhiều khó khăn; nhưng với quyết tâm cao, Công ty của gia đình ông Thao chưa ngày nào dừng hoạt động. Sau mấy tháng "đóng băng", hiện nay Công ty đã xuất hàng trở lại ở thị trường Thành phố Hồ

Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là tín hiệu vui cho Công ty nói riêng, cho làng nghề Vũ Hội nói chung. Ông Thao mong muốn sớm có đủ nguồn vắc-xin tiêm phòng Covid-19 cho toàn bộ công nhân, đồng thời các ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương. Là xã đa nghề, hiện Vũ Hội có 230 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ yếu là chế biến lương thực, thực phẩm và đúc nhôm, sản xuất đồ gỗ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Duy trì làng nghề hoạt



Công ty Cổ phần Xuân Đức Phát đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm.

động ổn định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Ông Mai Văn Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, xã tích cực tuyên truyền, vận động, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xã đã khảo sát, lập danh sách và sẽ thực hiện chính sách ưu tiên nguồn vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tiểu thương của làng nghề. Thời gian từ nay đến cuối năm còn rất ngắn, xã sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, vay vốn, mặt bằng, tạo động lực để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nỗ lực bứt phá, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bù đắp cho khoảng thời gian bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đó bảo đảm doanh thu năm 2021 của mỗi doanh nghiệp, cơ sở theo kế hoạch đã đề ra. Nỗ lực chạy nước rút trong những tháng cuối năm, xã Vũ Hội phấn đấu năm 2021 nghề, làng nghề truyền thống mang lại 60% tổng giá trị sản xuất của địa phương, góp phần ổn định thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

QUỲNH LƯU

Đưa hàng Việt về nông thôn

Sở Công Thương vừa tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2021 tại xã Phú Châu, huyện Đông Hưng. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm nay có 24 gian hàng của 14 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh. Hàng hóa được lựa chọn tham gia chương trình gồm hàng thiết yếu, điện gia dụng, sản phẩm phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hàng may mặc, kim hoàn... có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, chất lượng cao, thực hiện uy tín, giá cả hợp lý. Không chỉ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, từ ngày 5 - 7/11, tại gian hàng, các doanh nghiệp tổ chức hoạt động tư vấn tiêu dùng, bán hàng khuyến mại, giảm giá, dùng thử sản phẩm mang lại những trải nghiệm thú vị đối với người tiêu dùng địa phương.

Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn là hoạt động thiết thực do Sở Công Thương tổ chức nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Bên cạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh, trong nước mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình còn góp phần giúp người tiêu dùng nhận thức đúng về khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người dân trên tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

KHẮC DUẤN

Tọa đàm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông

Trường Đại học Thái Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vừa tổ chức tọa đàm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông năm 2021. Tại buổi tọa đàm, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; thực trạng và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia; nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100 của Chính phủ quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Ngoài ra, đại diện Trường Đại học Thái Bình thông tin kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến

pháp luật về an toàn giao thông và giải pháp triển khai thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông của nhà trường trong thời gian tới. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 của Trường Đại học Thái Bình. Thông qua tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong việc tham gia giao thông; đồng thời, mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường sẽ là một tuyên truyền viên tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng các quy định khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

TÁT DAT